

HƯNG HÀ

# Sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân

Xác định vụ xuân là vụ có năng suất cao nhất, quan trọng nhất trong năm, những ngày này, nông dân huyện Hưng Hà khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị giống lúa, phân bón... sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân năm 2025 thắng lợi cả về năng suất, chất lượng.

Những ngày cận tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên các cánh đồng xã Hồng An bà con nông dân đang tập trung đắp bờ, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. Ông Phạm Văn Quân, thôn Hà Gạo cho biết: Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và HTX, tôi đã tích tụ được hơn 20 mẫu ruộng để sản xuất lúa hàng hóa với các giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi xuống đồng bắt tay vào làm cỏ, vệ sinh đồng ruộng sẵn sàng lấy nước đổ ải vào ngày 12/1 tới đây. Đồng thời, chuẩn bị giống để tiến hành gieo mạ theo đúng lịch thời vụ.

Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, xã Hồng An gieo cấy 24ha lúa, chủ yếu TBR225 và Bắc Thơm. Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc HTX DVNN Hồng An cho biết: Để bảo đảm sản xuất vụ xuân giành thắng lợi, chúng tôi đã triển khai kế hoạch sản xuất từ rất sớm và chủ động đầy đủ các phương tiện, vật tư sẵn sàng cho sản xuất, đồng thời tuân thủ nghiêm lịch

thời vụ theo chỉ đạo của huyện. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành cây lật đất đổ ải, đồng thời nạo vét 7.500m<sup>3</sup> kênh mương, trục dẫn; lắp đặt 30 ống bụy, giải phóng 18.000m<sup>2</sup> dòng chảy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhập về kho các loại giống, phân bón chất lượng để phục vụ bà con, phân đầu giống vụ lúa xuân thắng lợi.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đang quản lý khai thác 11 trạm bơm tưới, tiêu, trong đó có 3 trạm bơm tiêu ứng dưới để với 36 máy có công suất từ 1.200 - 8.000m<sup>3</sup>/giờ/máy. Hệ thống sông trực do Xí nghiệp quản lý có chiều dài 213km, trong đó có 34km sông trực chính; 62km sông cấp 1 và 117km sông cấp 2, phục vụ cấp nước cho trên 11.300ha đất canh tác. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ xuân, Xí nghiệp đã tổ chức nạo vét sông trục dẫn cấp 3; kênh cấp 1, cấp 2; đào đắp bờ vùng, bờ thửa, lắp đặt cống bị đầu kênh, xây các cống điều tiết, tu sửa các trạm bơm tưới, tiêu; giải phóng trên 400.000m<sup>2</sup> bãi bồi vật cản; 13 đặng đò vó bè trên các sông trực

dẫn. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Hiện nay, Xí nghiệp bám sát lịch xả nước của hồ thủy điện để lấy nước đổ ải; chủ động linh hoạt điều hành cung cấp đủ nguồn nước theo tiến độ đổ ải để gieo cấy lúa xuân đúng lịch, đồng thời bảo đảm đủ nguồn nước để thu chua, rửa mặn cho các vùng ứng tưới; giải phóng dòng chảy và xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi; vệ sinh, tu sửa kênh mương cấp 1, 2, 3 sẵn sàng phục vụ bà con gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo nhân viên thường xuyên bám sát tình hình thời tiết, tình hình sản xuất để thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, khai thác tối đa năng lực công trình cung cấp nước và phòng, chống úng trong quá trình sản xuất. Chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng vận hành các trạm bơm, xử lý các tình huống khi xảy ra ngập úng, góp phần giành vụ xuân thắng lợi.

Năm 2025, huyện Hưng Hà phân đầu gieo cấy 10.300ha lúa vụ xuân, trong đó bố trí gieo cấy 60 - 65% diện tích bằng các giống lúa có năng suất cao, 30 - 35% giống lúa

chất lượng gạo ngon làm hàng hóa; phương thức gieo cấy chủ yếu mạ được khum che phủ nilon và mạ non trên nền đất cứng; thời vụ gieo cấy bắt đầu từ ngày 8/2/2025, kết thúc trước ngày 25/2/2025, phân đầu năng suất vụ xuân đạt 70 tạ/ha trở lên. Năm nay, việc lấy nước đổ ải có 2 đợt trọng tâm là đợt 1 từ ngày 12 - 16/1. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin: Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm cơ cấu giống, lịch thời vụ sản xuất đã đề ra; chú trọng đưa cơ giới hóa vào các khâu: gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, sấy sản phẩm... Các địa phương huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, sửa chữa các trạm bơm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, huyện hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng như: bảo dưỡng 159 trạm bơm; nạo vét gần 240.000m<sup>3</sup> kênh mương nội đồng; sửa chữa xây mới 567 chiếc cống nội đồng; lắp đặt 978 ống bụy; giải phóng 372.000m<sup>2</sup> dòng chảy kênh, trục dẫn; nạo vét 28.000m<sup>3</sup> kênh, trục dẫn; kiên cố 1.300m kênh mương nội đồng... đồng thời, tổ chức cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân; triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế hỗ trợ của các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục khuyến khích các mô hình tích tụ ruộng đất từ 2ha trở lên để sản xuất hàng hóa tập trung; tổ chức tham quan, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài tỉnh để nâng cao giá trị sản xuất.

Chủ động lường trước những khó khăn về thời tiết, khí hậu và có kế hoạch làm đất, gieo mạ, chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón là cơ sở để các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà tiếp tục đón một mùa vàng ấm no.

THANH THỦY



Cứng hóa kênh mương nội đồng tại xã Tân Hòa (Hưng Hà).



# Làng quất cảnh Đông Hòa vào vụ tết

Vườn quất của ông Hà Văn Khải, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa đã được thương lái đặt mua từ cuối tháng 11 âm lịch.

Giap tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các nhà vườn tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đang nhộn nhịp người mua người bán. Sau một năm vất vả chăm sóc, vun trồng, bước vào vụ thu hoạch tết, hầu hết quất được thương lái, khách hàng đặt mua với giá cao hơn một năm nên nông dân ai cũng phấn khởi.

Những ngày này, đi dọc các trục đường dẫn vào làng quất Đông Hòa, những vườn quất đang độ ngả chín vàng, đầu đầu cũng bắt gặp hình ảnh người nông dân tất bật chăm sóc. Bên cạnh hoa đào, hoa mai, quất cảnh cũng được nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị lựa chọn chơi tết với ý nghĩa mang lại nhiều điều tốt đẹp cho gia chủ trong năm mới. Theo quan niệm của người Việt, cây quất tượng trưng cho sự may mắn, sung túc, thịnh vượng và cũng là một khởi đầu cho năm mới tốt đẹp. Vì thế mà những ngày tết Nguyên đán cận kề, làng quất Đông Hòa lại hối hả, rộn ràng. Dù cho thị trường đã đang các mẫu cây cảnh với nhiều dáng và thể khác nhau nhưng quất Đông Hòa vẫn luôn là ưu tiên lựa chọn của nhiều gia đình trong những ngày đầu xuân năm mới. Với chất đất màu mỡ cùng với kinh nghiệm và sự khéo léo của người nông dân, quất cảnh ở đây luôn tươi tốt, quả to, lá xanh, thế đẹp, bền cây.

Anh Nguyễn Thế Dũng, huyện Hưng Hà là khách quen nhiều năm của một nhà vườn cho biết: Điều tạo nên sự khác biệt của quất Đông Hòa so với những giống quất khác là bộ lá, bộ quả, bộ hoa và thế. Quất Đông Hòa xanh mượt, bé mặt nhắn, phiến lá dày, tượng trưng cho sự tươi tốt, trù phú, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Quả quất to đều, căng mọng. Bộ lộc của cây quất là những ngọn vươn cao, khỏe, tán cây tròn đều và chùm quả sai trĩu nặng tỏa hương đều về các phía. Năm nào cũng vậy, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch thì đến các vườn chọn cây, đặt mua.

Vườn quất 300 cây trĩu quả, xen kẽ những nhánh lá xanh mượt của gia đình ông Hà Văn Khải, thôn Nghĩa Thắng đã được thương lái đặt mua từ cuối tháng 11 âm lịch. Ông Khải cho biết: Năm nay, nông dân ai cũng phấn khởi, người trồng quất nói riêng gặp nhiều vất vả và vì bão số 3. Gia đình tôi may mắn không bị thiệt hại nhiều nhưng bão cũng ảnh hưởng tới chất lượng quả quất. Quả đáng thất vọng, căng tròn như mọi năm. Tuy nhiên, đến nay thương lái đã đặt mua toàn bộ vườn với mức giá cao nên chúng tôi rất phấn khởi. Nhắm tính, vụ quất này, trừ chi phí tôi thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Khác với ông Khải, vườn quất của ông Phạm

Huy Tuấn, thôn Nghĩa Thắng chủ yếu bán lẻ cho khách "ruột". Ông Tuấn cho biết: Hiện 1/3 số cây đã có khách đặt mua, tuy nhiên, lượng khách đến vườn đông nhất phải từ tháng 10 tháng Chạp đổ ra, đặc biệt vào chiều tối hoặc cuối tuần. 300 cây quất tôi đã chăm được 3 năm có giá từ 1 - 2 triệu đồng/cây. Để có một cây quất đẹp, sum suê trái và hoa, người nông dân phải bỏ rất nhiều công sức. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm nên vườn quất của tôi năm nay quả rất đẹp và đều, giá bán cao hơn khoảng 200.000 đồng/cây so với tết năm ngoái.

Tuy "gần bờ" với cây quất được 6 năm nhưng với niềm đam mê với nghề cảnh cũng bán tay nghề thuật, ông Vũ Quang Sáng, thôn Trung Nghĩa đã cung cấp ra thị trường nhiều chậu quất với dáng, thế đẹp, mới lạ phục vụ đa dạng nhu cầu khách dịp tết Nguyên đán. Ông Sáng chia sẻ: Những năm gần đây, thị trường có xu thế hướng đến các chậu quất tiểu cảnh phù hợp với việc chưng tết trong gia đình vì vừa nhỏ gọn nhưng có kiểu dáng bắt mắt. "Vào nghề" sau nên tôi lựa chọn phát triển trồng quất thế. Tôi tìm những cây quất bố mẹ (cây trồng lâu năm được chủ vườn lựa chọn để chiết cành, nhân giống) có bộ rễ tốt, gốc đẹp rồi dày công uốn nắn, tỉa tạo cảnh và tạo nên quất tiểu cảnh bắt mắt. Trồng quất thế đòi

hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ rất cao nhưng cũng đem lại thu nhập cao hơn so với trồng quất lùm truyền thống. 150 cây quất thế của tôi có giá trung bình 3 triệu đồng/cây. Khách có thể mua hoặc thuê về chưng tết.

Nổi tiếng từ lâu về nghề trồng quất cảnh, xã Đông Hòa hiện có 90ha trồng quất từ vùng chuyển đổi cây lúa kém hiệu quả, tập trung ở các thôn Trung Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nghĩa Phương, Nam Hiệp Trung, Nam Cầu Nhân, doanh thu đạt khoảng 800 triệu đồng/ha. Mỗi năm cung cấp hơn 100 nghìn cây quất cảnh các loại phục vụ tết. Ông Hà Mạnh Hiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cho biết: Đầu tháng 12 âm lịch, hơn 70% quất chậu và quất trồng đất của xã đã được thương lái, đại lý trong và ngoài tỉnh đến đặt mua. Nhờ nguồn thu từ trồng quất, các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định và phát triển đời sống. Địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con trồng quất khẳng định thương hiệu quất cảnh Đông Hòa trên thị trường.

Những vườn quất trái ươm vàng đang được các nhà vườn chăm sóc kỹ càng. Không khí nhộn nhịp, tất bật ở làng quất cảnh những ngày cuối năm thật rộn ràng, mang theo đó là sự kỳ vọng vào một vụ quất bội thu.

NGÂN HUYNH

THỤY XUÂN

# Hiệu quả từ vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản

Những năm gần đây, nhờ mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích làm muối hiệu quả kinh tế không cao sang nuôi trồng thủy sản, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) đã xây dựng được vùng

nuôi thủy sản tập trung, mang lại giá trị kinh tế ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đến thăm diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Duy Chủ, khi ông đang tập trung cải tạo

1,2 mẫu đầm để chuẩn bị bước vào vụ nuôi trồng mới. Ông Chủ chia sẻ: Trước đây diện tích này của gia đình làm muối nên nguồn thu nhập rất thấp, mỗi năm chỉ được trên 10 triệu đồng. Nhờ chuyển đổi một phần

diện tích làm muối hiệu quả kinh tế không cao sang nuôi tôm, cá, cuộc sống gia đình tôi được cải thiện, nâng lên rõ nét. Để bảo đảm môi trường nuôi tôm, cùng với việc học hỏi kỹ thuật nuôi, tôi đầu tư thêm máy bơm, máy sục khí, nhờ đó năng suất tôm của gia đình những năm qua luôn ổn định, trừ chi phí thu lãi trên 100 triệu đồng/năm.

Còn đối với anh Vũ Hồng Tuấn, để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, anh đã cải tạo hơn 1ha để nuôi tôm, cá hồng Mỹ. Đặc biệt, loại cá hồng Mỹ giống mà anh lựa chọn nuôi là đối tượng nuôi mới tại địa phương không chỉ ít công chăm sóc mà còn có giá trị kinh tế cao. Mô hình nuôi trồng thủy sản của anh Tuấn mỗi năm xuất bán 2,2 tấn tôm thẻ, hơn 2 tạ tôm sú giống và vài nghìn con cá hồng Mỹ giống ra thị trường cho thu lãi hơn 300 triệu đồng. Anh Tuấn chia

sẻ: Trước đây tôi cũng thử sức ở một vài ngành nghề đi nhiều nơi nhưng rồi nhận thấy chẳng đâu bằng quê mình. Sẵn vườn, sẵn ao nhà có, chỉ cần tìm hiểu kỹ và thay đổi tư duy sản xuất, canh tác truyền thống để mở hướng mới cho phát triển kinh tế hộ gia đình. Khi phát triển nuôi trồng thủy sản các đoàn thể cũng hỗ trợ tôi về tập huấn kỹ thuật, kỹ thuật nuôi mới và tổ chức cho các mô hình trao đổi kinh nghiệm, tham quan lẫn nhau. Có kiến thức, kinh nghiệm và nắm bắt xu hướng thị trường, tôi đã xây dựng thành công mô hình nuôi trồng thủy sản, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi diện tích làm muối kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, xã Thụy Xuân có 225 hộ chuyển đổi, với diện tích 50ha, nâng tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn xã lên gần 100ha. Trong đó, chủ yếu đối tượng nuôi là cá song, cá vược, tôm, cua và một số loại cá nước ngọt truyền thống như: chép, trắm đen. Giá trị sản xuất bình quân mỗi năm đạt 450 triệu đồng/ha. Nuôi trồng thủy sản đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn xã ven biển. Ông Nguyễn Trọng

Chính, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Minh Hải, xã Thụy Xuân cho biết: Để có được kết quả trên, xã Thụy Xuân đã triển khai nhiều biện pháp tạo thuận lợi cho người dân tại các vùng chuyển dịch sang nuôi trồng thủy sản như: hệ thống điện lưới tới các khu chuyển dịch, chỉ đạo các đoàn thể chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là công tác vệ sinh ao nuôi, phòng bệnh cho cá, tôm và tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ vùng chuyển đổi. Phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác quản lý chất lượng giống, cải tạo, vệ sinh ao, đầm, phương thức nuôi cho phù hợp điều kiện của địa phương. Để phong trào nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững, thời gian tới xã Thụy Xuân tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân căn cứ vào điều kiện tại địa phương để đưa những giống thủy sản mới vào sản xuất. Tăng cường công tác quan trắc môi trường, phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

MANH THẮNG



Ông Nguyễn Duy Chủ vệ sinh ao đầm để bước vào vụ nuôi trồng thủy sản mới.

## ▶ Khánh thành mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã Hồng Vũ

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương phối hợp với Hội LHPN xã Hồng Vũ vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho chị Hoàng Thị Yến, thôn 1, xã Hồng Vũ.

Chị Hoàng Thị Yến sống một mình, là đối tượng bảo trợ xã hội, mắc bệnh tâm thần, không có khả năng lao động, vừa qua nhà bị cháy không có nơi sinh sống. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã chỉ đạo, phối hợp với Hội LHPN xã Hồng Vũ đưa chị Yến đi bệnh viện điều trị với kinh phí 4 triệu đồng; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, chính quyền xã, thôn, anh em họ hàng để xây mới ngôi nhà cho chị Yến. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà rộng 25m<sup>2</sup> đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 97 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN xã Hồng Vũ hỗ trợ 15 triệu đồng. Chi hội Phụ nữ thôn 1 quyết góp hỗ trợ 20,6 triệu đồng... Số tiền còn lại là sự đóng góp của các mạnh thường quân, họ hàng, bà con khu xóm.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện Kiến Xương, Hội LHPN xã Hồng Vũ nhằm giúp đỡ hội viên nghèo ổn định về nhà ở, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

THU THỦY

## ▶ QUỲNH PHỤ Trao xe lăn cho người khuyết tật

Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao xe lăn và tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

30 chiếc xe lăn, 40 nặng chống chân với tổng trị giá 70 triệu đồng của Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển và đầu tư Bảo Phong trao cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với trao xe, nặng chống chân, đơn vị tài trợ trao một số phần quà cho người khuyết tật.

NGUYỄN CƯỜNG